



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า 25

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธิการ มศว แนะนำบัณฑิตต้องคิดเพื่อสังคม ย้ำนักศึกษาต้องมี ปัญญาธรรมอย่าคิดเพื่อตัวเอง

โดย ข่าวสด วัน จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 02:00 น.

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวในงานปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2550 ว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่คนส่วนใหญ่จะเรียกว่า มศว ถ้าจะดูตามอักษรย่อจะพบว่ามี ความหมายที่ลึกซึ้ง และอยากให้นิสิตเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยอักษร ม เป็น ตัวแทนของความมุ่งมั่น พร้อมทั้งจะพัฒนาตัวเอง และองค์กร อักษร ศ เป็น ตัวแทนของคำว่าศักดิ์ศรีทางวิชาการ ใครที่มาเป็นนิสิตที่นี่ต้องมีศักดิ์ศรีแห่ง วิชาการ และอักษร ว แทนวัฒนธรรมแห่งความดีงาม โดยสถาบันแห่งนี้มี ประวัติศาสตร์ในการผลิตครูและสร้างนักวิชาการมากมาย ดังนั้น จึงเป็นเครื่อง เตือนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตระหนักว่า ชีวิตการเรียนในระดับปริญญา นั้น ต้องมีน้ำใจ ต้องได้รับการพัฒนาทางด้านคุณค่า หากเรียนแล้วไม่สามารถ พัฒนาคุณค่าในตัวเองได้ถือว่าสูญเปล่า และต้องมีเอกภาพในตนเองด้วย

ขณะนี้สังคมไทยขาดผู้ที่มีปัญญาธรรม ซึ่งสังคมไทยมีคนที่มีความรู้ยังไม่ค่อย แต่ก็ ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีความรู้จะเป็นคนที่มีปัญญาธรรมเสมอไป นอกจากนี้ยังขาด สามัคคีธรรมและคารวะธรรม จึงทำให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย สังคมไทยจึงมีแต่คนที่ ทะเลาะกัน ชิงดีชิงเด่น และอิจฉาริษยาสูงมาก จึงอยากให้นิสิตทุกคนที่เข้าสู่ มศว มี ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรมในตัวเอง ถ้าผู้ที่มีการศึกษาไม่สนใจเหล่านี้ใน ตัวเอง จะช่วยให้สังคมและประเทศชาติรอดพ้นจากปัญหาต่างๆ ได้ ศ.ดร.วิรุณกล่าว

อธิการบดี มศว กล่าวด้วยว่า อยากเห็นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษามีความเป็น นักวิชาการ ลุ่มลึกในศาสตร์ของตัวเอง และทำงานที่ส่งผลต่อสังคม แก้ปัญหาให้ สังคมได้ ช่วยกันขึ้นนำและให้แนวทางแก่สังคม เมื่อสังคมมีปัญหาพร้อมที่จะใช้งานวิจัย ช่วยแก้ปัญหาให้สังคม อย่าลืมนึกว่าสังคมคาดหวังกับผู้ที่เข้าสู่เส้นทางความเป็น บัณฑิตศึกษามาก ดังนั้น ต้องทำงานเพื่อตัวเอง เพื่อผู้อื่นและสังคมด้วย

หน้า 25